

# ลงนามมอบรางวัลแดก! แก่นำ11จว.เมิน

## ไม่มั่นใจ 'ธวัช บุญเฟื่อง' แยกวงแกลงชดกันนำมือบประมาณขอสู่อีกยก

ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ➡ ต่อ : ย่าง - หน้า 11

### ย่าง

พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมายัง ศาลา 100 ปี ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน เวลา 11.00 น. เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา กับภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดได้ และองค์กรภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดได้ โดยมีเกษตรกรเครือข่ายชาวสวนยางที่เดินทางมาจาก 16 จังหวัดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานไม่ต่ำกว่า 100 คน

จากนั้นในเวลา 11.30 น. คณะ พล.ต.ต.ธวัช ได้เดินทางมายังศาลา

100 ปี เพื่อร่วมลงนามกับภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางและสวนปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 14 จังหวัดภาคใต้ และ 2 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี หลังจากที่แก่นนำภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัด ซึ่งนำโดย นายอำนวยการ ยุติธรรม แก่นนำภาคีเครือข่าย ได้เรียกร้องให้รัฐบาลส่งผู้แทนที่มีอำนาจลงนามมาร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับแก่นนำทั้ง 16 จังหวัด ตาม 5 ข้อตกลง ที่ได้เสนอให้รัฐบาลก่อนหน้านี้อีกครั้ง

### ชาวสวนยางจวกรบ.ไม่จริงใจ

ขณะที่ นายอำนวยการ ได้ฝากให้ รัฐบาลปรับปรุงรายละเอียดการช่วยเหลือจากครอบครัวละ 25 ไร่ เป็นรายละ 25 ไร่

เพราะเกรงมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่ รวมถึง ให้บททวนเรื่องของเอกสารสิทธิ และทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งหลังการช่วยเหลือในระยะสั้นดำเนินการเสร็จสิ้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เช่นนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน ปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงการเปิดกรีด กลุ่มเกษตรกรจะออกมาเรียกร้องอีกครั้ง

หลังจากที่นายอำนวยการชี้แจงเสร็จ ได้มีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการลงนามในครั้งนี้ พร้อมอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจ แก้ปัญหาไม่ถูกจุด โดยมีตัวแทนของเกษตรกรแต่ละจังหวัดยกมือขอพูดในที่เวทีดังกล่าว ทำให้การลงนามในครั้งนี้ต้องยืดเวลาออกไป ขณะที่ทางเกษตรกรต้องการให้ พล.ต.ต.ธวัช นำหลักฐานคำสั่งการแต่งตั้งของนายกฯ ที่มอบหมายให้มาทำหน้าที่ลงนามแทน รัฐบาล ทาง พล.ต.ต.ธวัช จึงนำคำสั่งการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา จึงทำให้เกษตรกรไม่พอใจ ถึงกับประกาศไม่ขอลงนามในครั้งนี้

### เครียด! แย่งเปิดแกลงข่าว

ต่อมาในเวลา 14.30 น. ภายหลังที่เกษตรกรต่างแสดงความคิดเห็นอย่าง



เครื่องเคียด นายภาณุ ได้สรุปพร้อมประกาศบนเวทีอย่างชัดเจน ทางรัฐบาลจะลงนามกันภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางที่เห็นด้วยกับการลงนาม ขณะที่ภาคีเครือข่ายเกินครึ่งได้ลุกขึ้นจากเวทีแยกตัวออกมาเปิดโต๊ะแถลงข่าวไม่ยอมลงนามในครั้งนี้

โดยนายศักดิ์สฤษฎ์ ศรีประศาสน์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 14 จังหวัดใต้ และผู้ประสานงานชาวสวนยางฝั่งอันดามัน กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจ หลอกครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา พวกเราไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง ยังไม่ได้ตกลงกันอย่างชัดเจน พวกเราจึงขอเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับภาคีเครือข่ายใดๆ จังหวัดใดจะทำอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดไม่ขึ้นกับใคร จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ส่วนมาตรการจะเป็นอย่างไร ก็ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการได้ตามสิทธิของจังหวัดนั้นๆ

### ‘ธวัช’ประกาศผลสำเร็จ

จากนั้น พล.ต.ต.ธวัช พร้อมคณะ และภาคีเครือข่ายบางส่วนได้ร่วมลงนามบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน พร้อมแถลงข่าวว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้น เพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วย ส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปตามสิทธิที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง

ด้าน นายอำนาจกล่าวว่า ในส่วนของ อ.ท่าศาลา ขอยืนยันว่าเห็นด้วย และจะไม่มีการชุมนุมอีกต่อไป โดยจะเปิดเวทีชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจะรวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ส่วนนายกาจบัณฑิตกล่าวว่า ที่ จ.สงขลาจะไม่มีการปิดถนนหรือทำเรือแต่อย่างใด เห็นด้วยกับรัฐบาลพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง

### ยอมลงนามแค่ 5 จว.อีก 11 เมีน

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมหารือเพื่อทำข้อบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ โดยทางตัวแทนฝ่ายรัฐบาลได้เริ่มเปิดฉากลงนามในบันทึกข้อตกลงก่อนทันที โดยผู้ที่ยอมลงนามมี 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช,

สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ส่วนที่ไม่ยอมลงนามมี 11 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยระบุว่า เป็นเพราะเห็นว่า พล.ต.ต.ธวัช ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และไม่จะมีอำนาจเต็มในการดำเนินการ และยังระบุว่าฝ่ายที่ยอมทำบันทึกข้อตกลงนั้นไม่ใช่เกษตรกรชาวสวนยางตัวจริง แต่เป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการสมยอมกันในทางการเมือง รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในการดำเนินการอย่างแท้จริง เช่น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานแก้ไขปัญหา มาดำเนินการด้วยตัวเอง

### ‘ธวัช’แถลงประสบความสำเร็จ

ด้าน พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ กลังจันทร์ นายอำนาจ ยุติธรรม นายสายัณห์ ยุติธรรม นายอภิรักษ์ ชาวลิขิต พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวถึงความสำเร็จในการลงนามบันทึก โดยระบุว่า เป็นสิทธิของเกษตรกรที่สามารถจะลงนามหรือไม่ลงนามก็ได้ และยืนยันว่าตนมีอำนาจเต็มในการทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

### มีอบยงประจวบประกาศสู้ออ

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 15.30 น. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชุมนุมบริเวณตลาดธรรมรัตน์ ต.ทองมั่งกล อ.บางสะพาน ได้อ่านแถลงการณ์ ระบุว่า กลุ่มเกษตรกรจะยื่นรายชื่อผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่ 5 กันยายน ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นกรรมการฯ เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ สอบสวนในเรื่องคดีความขึ้นตอนการสลายการชุมนุม

นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ชี้แจง และช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ให้ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายในวันที่ 20 กันยายนนี้

แถลงการณ์ระบุอีกว่า รัฐบาลจะต้องมีแนวทางและนโยบายในการ

แก้ไขปัญหาในระยะยาวที่ชัดเจน มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและอำนาจการต่อรอง โดยมีตัวแทนในการประสานงาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดใต้ เพื่อให้การดำเนินการของกลุ่มดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และหากรัฐบาลยังเพิกเฉย กลุ่มเกษตรกรประจวบคีรีขันธ์ จะเคลื่อนไหวกว้างไกลภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดใต้ต่อไป

### ผู้ว่าฯประจวบขอตุลาการละเอียด

ด้าน นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำหนังสือด่วนถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยระบุว่า ทางจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร เช่น ปุ๋ยเคมีเป็นเงินสด ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นั้น

### มีประเด็นสงสัยหลายประการ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนายางพารา มีประเด็นข้อสงสัย กรณีเอกสาร กบท. 5, 6 ในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย มีทั้งในเขตป่าสงวนและนอกเขตป่าสงวน ซึ่งชาวบ้านอาศัยทำกินมากกว่า 30 ปี เขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน เข้าอยู่เมื่อปี 2517 และปัจจุบัน มีข้อมูลอยู่ที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน เช่น สถานที่ตั้งรูปแปลง จะต้องปฏิบัติอย่างไร และเกษตรกรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน แต่มีการแบ่งที่เอกสารสิทธิชัดเจน จะได้รับสิทธิหรือไม่ รวมถึงเกษตรกรอยู่คนละครัวเรือน แต่แบ่งที่ทำกิน แปลงข้างเคียงรับทราบ แต่เป็นการให้ด้วยวาจาเอกสารสิทธิยังรวมอยู่ เช่น พ่อกับลูก จะต้องทำอย่างไร และกรณีสุดท้าย พื้นที่ที่ชาวบ้าน

ทำกินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เริ่มมีเกษตรกรได้ร่วมเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสถานที่ที่ทางราชการได้เปิดให้ลงทะเบียนบ้างแล้ว แต่พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคจำนวนมาก คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ พารา จึงรอผลการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง